



สรุปข่าวเด่น

กัมพูชา ร้องขอให้ UAE
ลงทุนในสาขาสำคัญ ๆ

ธนาคารซูซีเตรียมจัดตั้ง
ศูนย์การเงินเมียนมาในปีหน้า

ท่าอากาศยานนานาชาติ
สีหนุวิลล์จำเป็นต้องได้รับการยกระดับ

เมียนมาส่งออกมากกว่า 215,000 ตัว
ในระยะเวลา 2 ปี

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เตรียมตัด
ค่าไฟฟ้าให้เกษตรกรในท้องถิ่นถึง 50%

11 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเพิ่มขึ้น

EXIM BANK ตั้งสนง.ในเวียงจันทน์

พาณิชย์ จับมือนักธุรกิจไทยระดมสมอง
เจาะลึกตลาดเวียดนาม เพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทย

รัฐบาล สปป.ลาว
เสนอการยืนยันโควต้าข้าราชการ

“อาร์ท์ พิตาลวานิช” ซี เหล็กจีนทะลักเข้า
อาเซียน เวียดนามเป็นตลาดอันดับหนึ่ง

กัมพูชาร้องขอให้ UAE ลงทุนในสาขาค้าขาย



กัมพูชาขอให้ UAE ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความยากจน โพสต์บนหน้า Facebook ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของ UAE Reem al-Hashimi โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ศาสตร์ นายศศักดิ์ เข้าร่วมงาน Dubai World Expo 2020 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ให้ความสำคัญกับความคืบหน้าของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาและนโยบายกระตุ้นที่รัฐบาลมอบให้กับ บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในกัมพูชา

ที่มา : <https://www.phnompenhpost.com/business/kingdom-requests-uae-invest-key-sectors>

29/11/61

ท่าอากาศยานนานาชาติสีหนุวิลล์จำเป็นต้องได้รับการยกระดับ



นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา เผย ท่าอากาศยานนานาชาติสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามท่าอากาศยานนานาชาติของกัมพูชา จำเป็นต้องได้รับการยกระดับ ทั้งในส่วนของรันเวย์ อาคารผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อเพิ่มความสามารถในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 3 ล้านคนต่อปี และรองรับความต้องการในการเดินทางในอนาคต

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5bfff9713e3f8e4e9040db4e0>

30/11/61

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เตรียมพร้อมตัดค่าไฟฟ้าให้เกษตรกรในท้องถิ่นถึง 50%



กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ยังคงดำเนินการแก้ไขยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของภาคการผลิตทางการเกษตรได้ ซึ่งแผนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมโดยการลดราคาไฟฟ้า 50% สำหรับผู้ผลิตพืชผล และ 30% สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งการสนับสนุนจากรัฐจะส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดหนี้สินในส่วนของไฟฟ้าที่สะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งมีประมาณ 200,000 ล้านกีบ

ที่มา : <http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=41948>

29/11/61

EXIM BANK ตั้งสนง.ในเวียงจันทน์



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และคณะกรรมการ ร่วมกันเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโยบายให้เอ็กซิมแบงก์ไปศึกษาการทางเปิดสำนักงานให้บริการผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค 61 EXIM BANK ได้รับใบอนุญาตจาก Ministry of Planning and Investment สปป.ลาว ในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนและได้เปิดดำเนินการ

ที่มา : www.innnews.co.th

30/11/61

รัฐบาล สปป.ลาว เสนอการยืนยันโควต้าข้าราชการ



รัฐบาล สปป.ลาว จะลดจำนวนข้าราชการประจำปี 62 เหลือเพียง 1,500 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในปี 61 ซึ่งเป็นสัดส่วนของข้าราชการพลเรือนที่สูงที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ยังระงับการเพิ่มขึ้นของดัชนีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน โดยนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวว่า แม้ว่าอัตราส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญจะสูงที่สุดในอาเซียน แต่คุณภาพก็ต่ำ รัฐบาลจึงจะจัดให้มีการจัดตั้งประชาคมทั่วประเทศตั้งแต่กลางถึงระดับท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณใหม่ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ครูชนบท เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสำนักงานที่ต้องการจริงๆ การจัดสรรความรับผิดชอบภายในหน่วยงานรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่าข้าราชการพลเรือนสามารถทำงานได้ในเชิงคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการพลเรือนเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางไปยังระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยเสริมสร้างอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่น

ที่มา : <http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=41938>

29/11/61

ธนาคารซูซีเตรียมจัดตั้งศูนย์การเงินเมียนมาในปีหน้า



เตรียมจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นฐานแรก of ธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจตลาดการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายบริการทางการเงินให้กับอุตสาหกรรมการประมงในเมียนมา เพื่อขยายการให้บริการทางการเงินแก่อุตสาหกรรมการประมงในเมียนมาในปีหน้า ซึ่งจะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศแห่งแรกของธนาคาร Suhyup เมียนมาอยู่ในขั้นตอนแรกของการปฏิรูปทางการเงินซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันระบบการเงินเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในโลก เมียนมายังคงเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเงินสด ประวัติความเป็นมาของเงินเฟ้อที่สูงการไหลเข้าของธนาคารและการปล่อยสินเชื่อภายในทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากธนาคารและอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

ที่มา : <http://newsworld.co.kr/detail.htm?no=4775>

30/11/61

เมียนมาส่งออกมากกว่า 215,000 ตัวในระยะเวลา 2 ปี



กระทรวงการพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้มีการส่งออกเนื้อวัวจำนวนกว่า 215,000 มูลค่า 261.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงได้ดำเนินการลงนามในข้อตกลงระหว่างปศุสัตว์ กรมสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ และสำนักบริหารคุณภาพการตรวจสอบและกักกันของจีน เพื่อพิสูจน์ว่าวัวที่ส่งออกของประเทศปลอดโรค กระทรวงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานเพื่อรักษาทรัพยากรปศุสัตว์ของเมียนมา เฉพาะวัวอายุ 5 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก และต้องมีการคัดตัววัวขายก่อนส่งออก หลังจากออกใบอนุญาตส่งออกแล้วเราแจ้งให้รัฐบาลในระดับภูมิภาคหรือรัฐอำนวยความสะดวกในการขนส่ง และเรามั่นใจว่าไม่มีการส่งออกที่ผิดกฎหมาย

ที่มา : <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-exports-over-215000-cattle-two-years.html>

30/11/61

11 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามสูงขึ้น



ทางด้านหน่วยงานของภาคการลงทุนต่างประเทศ สังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ได้เผยว่า ในตลอด 11 เดือนที่ผ่านมา ยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอที่จดทะเบียนใหม่ มีการเพิ่มเงินลงทุนและการซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศบรรลุ 30.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากแยกประเภทของการลงทุน พบว่า นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปและเครื่องจักรกล รองลงมาคือการประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือสาธารณรัฐเกาหลีและสิงคโปร์ ส่วนเมืองที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุด คือ กรุงฮานอย รองลงมาคือ นครโฮจิมินห์และนครไฮฟอง อย่างไรก็ตาม เวียดนามได้มีการลงทุนกับต่างประเทศกว่า 35 ประเทศ ซึ่งเวียดนามมีการลงทุนโดยตรงมากที่สุด คือ สเปนลาว รองลงมาคือ ออสเตรเลีย สโลวาเกีย กัมพูชา คิวบาและเมียนมาร์

ที่มา : <http://vovworld.vn/th-TH/ข่าวเด่น/ในตลอด-11-เดือนที่ผ่านมา-นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเพิ่มสงชน-703602.vov>

29/11/61

พาณิชย์ จับมือนักธุรกิจไทยระดมสมองเจาะลึกตลาดเวียดนาม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย



อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่ กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังเจาะตลาดเชิงรุกประเทศ รวมถึงผนึกกำลังกับนักธุรกิจไทยสาขาต่างๆในเวียดนามที่รู้จักจริงรู้จัก เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาอุปสรรค และโอกาสทางธุรกิจของไทยในเวียดนามได้อย่างเจาะลึก โดยให้ดำเนินการผ่านช่องทางจัดจำหน่ายทั้ง 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแบบดั้งเดิม ช่องทางแบบสมัยใหม่ และอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากปัจจุบันช่องทางจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมยังเป็นช่องทางหลักในเวียดนาม โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ส่วนช่องทางสมัยใหม่เป็นโอกาสเนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในเวียดนาม และอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน มีมูลค่าการค้าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ 13,141.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.74 ต่อปี โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญไปเวียดนาม ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเหล็กกล้า

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq03/2922140>

29/11/61

“อर्थ พิศาลวานิช” ซี เหล็กจีนทะลักเข้าอาเซียน เวียดนามเป็นตลาดอันดับหนึ่ง



นายอर्थ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยในรายการ Good morning ASEAN เมื่อเช้านี้ ว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตน่าสนใจเพราะหลายอุตสาหกรรมใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ เช่น การก่อสร้างใช้เหล็กมากที่สุดถึงร้อยละ 53 เครื่องจักร ร้อยละ 18 รถยนต์ร้อยละ 15 และเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 7 โดยในอนาคตความต้องการใช้เหล็กเพื่อก่อสร้างจะยิ่งมากขึ้นเพราะเหล็กนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 100 ขณะที่ปูนซีเมนต์ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จีนส่งออกเหล็กสู่อาเซียนเพิ่มสูงขึ้นมากจาก 6.5 ล้านตัน เป็น 37 ล้านตัน โดยช่วงปี 58-59 เป็น 2 ปีที่มีการนำเข้าสูงสุด ซึ่งเวียดนามคือตลาดอันดับ 1 ของจีนในอาเซียน ตามด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา สเปนลาว และกัมพูชา สำหรับปี 60 จีนผลิตเหล็กรวม 850 ล้านตัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 33 ล้านตัน แต่รัฐบาลจีนต้องการลดกำลังการผลิตเหล็กเพราะถูกกดดันจากนานาประเทศว่าการผลิตเหล็กราคาถูกมาท่วมตลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c008822e3f8e4e9050dc75b>

30/11/61